

Theo Đại tá Hoàng Chí Long, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Sau nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, chủ động xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hai năm 2016, 2017, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc, đặc biệt năm 2017 LLVT tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và nâng cao năng lực lãnh đạo trong mọi hoạt động. Đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, nội bộ đoàn kết, thống nhất, chất lượng chính trị của LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên. Hàng năm, Đảng bộ Quân sự tỉnh có từ 8 - 11 đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh, trên 80% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đồng chí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, có nhiều biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có bản

ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH Đấu ấn nửa nhiệm kỳ

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đây là động lực quan trọng để Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.



Lực lượng dân quân thành phố Thái Bình tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm phường, xã năm 2018.

lãnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần, ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng LLVT thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh. Lực lượng

thường trực có số lượng hợp lý, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, đủ năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Lực lượng dân quân, tự vệ nông cốt đạt tỷ lệ 1,3 - 1,32% dân số, sẵn sàng mở rộng quy mô khi có lệnh. Lực lượng dự

bị động viên được đăng ký, quản lý, sắp xếp cho 100% đầu mỗi đơn vị, quân số bảo đảm 99,3%, tỷ lệ đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 90%. Cùng với xây dựng, sắp xếp biên chế, kiện toàn và huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, Bộ CHQS tỉnh còn

đề xuất Quân khu và tỉnh tổ chức đào tạo 6 lớp sĩ quan dự bị từ nguồn ngân sách địa phương cho gần 400 đồng chí tại Trường Quân sự tỉnh.

Một trong những dấu ấn trong nửa đầu nhiệm kỳ của Đảng bộ Quân sự tỉnh là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với nhiều cách làm hiệu quả. Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá: Không chỉ bảo đảm đủ chỉ tiêu hàng năm mà chất lượng tân binh nhập ngũ được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ bù đắp sau giao quân giảm hẳn. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh giao 8.200 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học đạt trên 10%. Thái Bình được đánh giá là một trong những địa phương tiêu biểu của Quân khu về công tác tuyển quân.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, với chức năng "đội quân công tác", Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực giúp dân phòng chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào "Đến ơn đáp nghĩa". Hơn 2 năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã phối hợp xây dựng 8 nhà đồng đội, 22 nhà tình nghĩa với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; tìm kiếm, quy tập 27 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; tổ chức

chi trả chế độ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho trên 11.000 đối tượng với số tiền 39 tỷ đồng; đồng thời, hỗ trợ 34 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường với số tiền 300.000 đồng/học sinh/tháng. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn huy động 15.376 lượt cán bộ thường trực, cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ, dự bị động viên giúp dân thu hoạch 155ha lúa mùa, khơi thông 12km dòng chảy, gia cố 400m đê trong mùa mưa bão; phối hợp tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả, cứu người và tài sản của nhân dân...

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Cùng với các nhiệm vụ trên, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các hoạt động kết hợp kinh tế với quốc phòng. Đến nay, nhiều công trình trọng điểm về kinh tế - quốc phòng trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng, gắn phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng... qua đó tạo sự đồng thuận của toàn dân và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương hàng năm.

TÁT ĐẠT

► 28.000 người tham gia chiến dịch "Hãy làm sạch biển"

(nhandan.com.vn) Đó là thông tin được ban tổ chức chiến dịch "Hãy làm sạch biển" năm 2018 khẳng định tại buổi họp báo giới thiệu về chiến dịch vừa diễn ra tại Hà Nội.

Chiến dịch "Hãy làm sạch biển" do Trung tâm Tình nguyện quốc gia (Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) và Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam) khởi xướng, tổ chức từ năm 2016, đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế. Chiến dịch năm 2018 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 31/8, là trọng tâm của chiến dịch "Thanh niên tình nguyện" hè 2018 do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động.

Dự kiến, chiến dịch năm nay sẽ thu hút ít nhất 28.000 người tham gia. Với nguồn nhân sự dồi dào mà mũi nhọn là các bạn trẻ, ban tổ chức sẽ thành lập và duy trì các đội hình tình nguyện nòng cốt bảo vệ môi trường biển; duy trì xử lý hàng tuần tối thiểu một điểm ô nhiễm rác thải; tập trung để xuất ít nhất 50 sáng kiến "Hãy làm sạch biển" dành cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có trụ sở đặt tại Việt Nam. Ngoài những phần thưởng giá trị, các tác giả sẽ được hỗ trợ kinh phí, được kết nối với các tổ chức, đơn vị chuyên nghiệp về lĩnh vực môi trường để triển khai sáng kiến vào thực tiễn.

Ngày hội "Hãy làm sạch biển" cấp trung ương sẽ diễn ra tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vào ngày 20/7/2018 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Lễ tổng kết chiến dịch và trao giải cuộc thi thiết kế poster và sáng kiến "Hãy làm sạch biển" dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2018.

► Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2018



(nhandan.com.vn) Hội đồng xác định tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/7 đã họp, thảo luận phương án xác định tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh cho nhóm ngành sư phạm.

Theo đó, dựa trên báo cáo kết quả phân tích điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và ý kiến thảo luận của các thành viên, hội đồng đã đưa ra các điều kiện xác định tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

Các điều kiện xác định tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào nhóm ngành sư phạm gồm: kết quả của thi sinh và chất lượng yêu cầu đối với nguồn tuyển; chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm; chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh nhóm ngành sư phạm đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau: mức điểm tối thiểu của các tổ hợp xét tuyển vào đại học là 17 điểm; mức điểm tối thiểu của các tổ hợp xét tuyển vào cao đẳng là 15 điểm; mức điểm tối thiểu của các tổ hợp xét tuyển vào trung cấp là 13 điểm. Đây là mức điểm gồm ba môn thi/bài thi và không nhân hệ số.

HOÀNG LANH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIẾN XƯƠNG

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT

Tự chủ tài chính mang đến cơ hội song cũng là thách thức đối với các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) công lập. Không nằm ngoài guồng quay đó, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng KCB, trong đó có KCB bảo hiểm y tế (BHYT).

Mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương tiếp nhận gần 400 lượt bệnh nhân đến KCB BHYT. Để đáp ứng nhu cầu KCB BHYT của người dân, Bệnh viện đã đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị. Hiện nay Bệnh viện có 20 khoa, phòng, được trang bị nhiều móc hiện đại. 6 tháng đầu năm 2018, Bệnh viện đã đầu tư trên 1,5 tỷ đồng mở thêm buồng khám nội, mua máy thở, lồng ấp, máy sinh hóa, máy mô nội soi ổ bụng, máy kỹ thuật số chụp Xquang... Ngoài ra Bệnh viện còn trang bị hệ thống quét thẻ trông coi xe để bệnh nhân yên tâm hơn khi đến KCB. Công tác tiếp đón, hướng dẫn người bệnh được thực hiện chu đáo. Tổ chăm sóc khách hàng đã tiếp đón, hướng dẫn ngay từ cửa ra vào và bố trí cán bộ đi lấy chữ ký, đóng dấu thay vì người

bệnh phải tự đi nhiều khoa, phòng như trước. Cùng với đó, Bệnh viện áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, góp phần giảm tải thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân khi đến KCB BHYT.

Để góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân, Bệnh viện chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên. Trong hơn 200 cán bộ, bác sĩ, kỹ thuật viên đã có nhiều người được cử đi học tập tại các bệnh viện

tuyến trung ương, tuyến tỉnh và tham gia hội thảo, tập huấn về các bệnh tim mạch, đái tháo đường, sức khỏe, cấp cứu ngừng tuần hoàn... Bên cạnh đó, Bệnh viện còn phát động phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật trong cán bộ, nhân viên.

Từ đầu năm đến nay, 11 đề tài đã được nghiên cứu và ứng dụng vào công tác KCB tại Bệnh viện. Bà Trần Thị Ngát, 54 tuổi, xã Bình Minh (Kiến Xương) chia sẻ: Tôi mắc bệnh tiểu đường, thường xuyên phải đi KCB tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương. Những năm gần đây tôi thấy chất lượng KCB ngày càng được cải thiện. Người dân khi đến KCB đều được tiếp đón, hướng dẫn tận tình, chu đáo, không phân biệt người có thể BHYT hay không có thể BHYT. Đây là điều khiến người bệnh khá hài lòng.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Huy Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương cho biết: Năm 2018, quỹ BHYT của Bệnh viện được giao 48 tỷ 760 triệu đồng. Để sử dụng nguồn quỹ hợp lý, hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT, Bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với Bảo



Người dân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương.

1 tháng triệt phá hơn 100 vụ án ma túy

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy, Công an tỉnh đã tham mưu các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma túy (từ ngày 1 - 30/6/2018); chỉ đạo công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tụ điểm, điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Các lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện, bắt 110 vụ, 147 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; triệt xóa 6 đường dây mua bán, 1 tụ điểm, 19 điểm phức tạp về ma túy; phát hiện, bắt giữ 2 vụ mua bán với thủ đoạn rao bán ma túy trên mạng, gửi ma túy qua dịch

vụ của ngành bưu điện; thu giữ 76,67 gam heroin, 1.756,41 gam ma túy tổng hợp, 147.073 gam ma túy thảo mộc, 3.967 gam chất ma túy khác, 1 súng bắn đạn bi, 400 viên đạn, 1 ô tô và nhiều tang vật khác có liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố 108 vụ, 116 bị can; xử lý hành chính 27 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng công an phối hợp Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,119 gam heroin, 868,5 gam ma túy tổng hợp, đang phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an đã lập 106 hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy vào diện quản lý tại xã, phường, thị trấn; lập 56 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; bắt 12 đối tượng đưa đi cơ sở cai nghiện bắt

buộc theo quyết định của tòa án. Công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ tác hại của ma túy đến sức khỏe của con người cũng như những hệ lụy của nó đối với xã hội được triển khai sâu rộng. Công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy; đăng tải nhiều lượt tin, bài tuyên truyền về kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn. Tại địa bàn cơ sở còn kê vẽ nhiều bảng rôn, biển tường tại các tuyến đường, khu dân cư, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Lực lượng công an đã phối hợp

sao in, cấp 300 đĩa DVD phim khoa giáo "Tác hại của ma túy và biện pháp phòng, chống" tới 286 xã, phường, thị trấn; xây dựng, đăng tải, phát sóng 6 phóng sự, 60 tin, bài tuyên truyền trên Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương đã tổ chức 2 lớp tập huấn thông tin tình hình an ninh trật tự, tệ nạn ma túy cho trên 500 thành viên là cán bộ hội phụ nữ các xã, thị trấn của huyện Đông Hưng; 2 lớp tuyên truyền tim hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy cho 50 cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, 300 cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình; tổ chức 2 lớp tuyên truyền kiến thức pháp luật tại xã Thái Thịnh (Thái Thụy) và xã Vũ Lạc (thành phố Thái

Bình) cho 300 hội viên hội phụ nữ. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh 374 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược và cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Qua kiểm tra đã phát hiện, đình chỉ hoạt động 11 cơ sở vi phạm, thu hồi 1 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, 9 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; nhắc nhở, chấn chỉnh các cơ sở ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Thực tế công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy hiện nay còn nhiều khó khăn. Một số đối tượng ranh mãnh lợi dụng kẽ hở

của pháp luật như không bắt giam phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và phụ nữ có thai để thực hiện hành vi mua bán ma túy. Điều đáng lo ngại là hiện nay trên địa bàn tỉnh một số đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án về ma túy lợi dụng việc sử dụng ma túy đã bị loạn thần để đi chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Từ bệnh án điều trị tại bệnh viện trên, các đối tượng tìm mọi cách để xin giám định pháp y tâm thần. Khi có giấy chứng nhận tâm thần như "Bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, trầm cảm nặng", khi có bản kết luận pháp y bị tâm thần thì các đối tượng ứng dụng dùng tâm "bùa hộ mệnh" này (theo quy định pháp luật không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người bị tâm thần) tiếp tục buôn bán ma túy hoặc đi hành các đường dây buôn bán ma túy, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Vì vậy, để đấu tranh phòng, chống tội phạm

ma túy, ngoài sự vào cuộc của ngành chức năng, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, tránh xa tệ nạn này; tích cực phối hợp với

các lực lượng đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng.

NGUYỄN TÙNG



Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh bắt đối tượng Vũ Thị Hiền vận chuyển 1kg ma túy đá.